
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 179  —  158. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um orkuvinnslu á bújörðum.

Frá Drífu Hjartardóttur.

Hvernig hefur iðnaðarráðuneytið stutt þá sem vilja nýta heitt vatn á jörðum sínum? Hefur
ráðuneytið stutt jarðeigendur sem vilja reisa smáar vatnsaflsvirkjanir?


